



ที่ ลพ ๐๐๐๕/ว ๓๒๕๕

ศาลากลางจังหวัดลำพูน
ถนนซูเปอร์ไฮเวย์ ลพ ๕๑๐๐๐

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center for Person With Disabilities : OSSC) โรงพยาบาลลำพูน

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน/นายกเทศมนตรีตำบลทุกตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยจังหวัดลำพูน โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนร่วมกับโรงพยาบาลลำพูนจะดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center for Person With Disabilities : OSSC) โรงพยาบาลลำพูน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการที่มาใช้บริการโรงพยาบาลลำพูนสามารถรับบริการ ณ จุดเดียวภายในโรงพยาบาลลำพูน ประกอบด้วย การยื่นคำขอออบัตรประจำตัวคนพิการ การออกบัตรประจำตัวคนพิการ การให้บริการสิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยจะเริ่มเปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป (ในวันและเวลาราชการ) ณ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป อาคารอเนกประสงค์ (ตึกเวชกรรมฟื้นฟู) ชั้น ๒ โรงพยาบาลลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ หากคนพิการรับการตรวจประเมินความพิการจากโรงพยาบาลอำเภอ ขอให้ยื่นคำขอออบัตรประจำตัวคนพิการได้ที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน หรือยื่นผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อาศัยอยู่

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center for Person With Disabilities : OSSC) โรงพยาบาลลำพูน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ได้แจ้งอำเภอด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางมิ่งขวัญ วีระชาติ)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด

โทร./โทรสาร ๐-๕๓๕๑-๑๑๔๑ , ๐-๕๓๕๑-๑๑๘๘

<http://www.lamphun.m-society.go.th>

e-mail : lamphun@m-society.go.th



ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE FOR PERSON WITH DISABILITIES)

โรงพยาบาลลำพูน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการที่มาใช้บริการโรงพยาบาลลำพูนสามารถ รับบริการ ณ จุดเดียวภายใน
โรงพยาบาลลำพูน ประกอบด้วย การยื่นคำขออนุญาตบัตรประจำตัวคนพิการ การออกบัตรประจำตัวคนพิการ
การให้บริการสิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556



เริ่มเปิดให้บริการ วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป (ในวันและเวลาราชการ)

ณ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป อาคารเนกประสงค์ (ตึกเวชกรรมฟื้นฟู) ชั้น 2

โรงพยาบาลลำพูน ตำบลคันธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

การยื่นคำขออนุญาตบัตรประจำตัวคนพิการ การออกบัตรประจำตัวคนพิการ

กรณีคนพิการยื่นคำขอด้วยตัวเอง

- (1) เอกสารรับรองความพิการของโรงพยาบาลฉบับจริง (ไม่ใช่ใบรับรองแพทย์)
- (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคนพิการจำนวน 1 ฉบับ (ต้องไม่หมดอายุ)
- (3) สำเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ
- (4) รูปถ่ายคนพิการ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

*****หากต้องการจดทะเบียนผู้ดูแลคนพิการ*****

ผู้ดูแลคนพิการต้องเป็นผู้ซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกับคนพิการหรือเป็นผู้ดูแลคนพิการซึ่งคนพิการอาศัยอยู่ด้วยตามความเป็นจริง

กรณีอาศัยอยู่บ้านเดียวกัน (ทะเบียนบ้านเดียวกัน) ให้แนบเอกสารดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดูแล จำนวน 1 ฉบับ (ต้องไม่หมดอายุ)
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแล จำนวน 1 ฉบับ

กรณีอาศัยอยู่บ้านเดียวกัน (ทะเบียนบ้านต่างกัน) ให้แนบเอกสารดังนี้

1. หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับรอง (ต้องไม่หมดอายุ)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดูแล จำนวน 1 ฉบับ (ต้องไม่หมดอายุ)
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแล จำนวน 1 ฉบับ

หมายเหตุ ผู้ที่สามารถรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ (ของหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ) พนักงานราชการ สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชน



ติดต่อสอบถาม : ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดลำพูน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

โทร 053 511188 ต่อ 13 , 053 511141 ต่อ 13

